



## บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนรัฐสุนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

### รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบจาก ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร รวมถึงบทบาทหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ กำหนด โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมตาม รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1. นายสุชาติ ศุภพย์คัมภ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	3
2. นางนงนุช ดาวยุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	3
3. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ)	-

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะการจัดการ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงได้ปฏิบัติตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในระหว่างปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมติดตามผล การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและได้สังเกตเห็นว่าบริษัทฯ มีการแก้ไขปัญหาค่าความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ จน ลดระดับไปสู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยังได้เสนอแนะให้คณะทำงานนำความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่มา วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดกับบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นทั้งจาก การปรับราคาขึ้นของสินค้าภายในประเทศและนโยบายปรับขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำ ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ เสีย ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้จากการประชุมติดตาม ผล พบว่าบริษัทฯ ได้มีการควบคุมประเด็นความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่าง เพียงพอและเหมาะสม

นายสุชาติ ศุภพย์คัมภ์  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง